

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
TRẦN THỊ THÚY HẰNG

- Họ và tên: **TRẦN THỊ THÚY HẰNG**
- Pháp danh Thích Nữ An Hương
- Sinh năm 1982.
- Thường trú: Chùa Phước Long, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức
- Hiện là Trụ trì Chùa Phước Long, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong thời gian qua, tôi luôn đồng hành cùng với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: hỗ trợ trao tặng quà cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, tôi còn đồng hành cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương làm nhiều việc thiện nguyện rất ý nghĩa: hỗ trợ chính quyền làm đường, xây cầu, cất nhà tình thương,...

Truyền thống hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hộ quốc, an dân đồng hành cùng với khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Tinh thần của Phật giáo luôn góp phần vào những việc làm thực tế như bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, là tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của đất nước và đồng hành cùng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sống đúng với phương châm của Giáo hội: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

Là người ứng cử, tôi mong muốn mình được trở thành đại biểu HĐND các cấp để đem sức trẻ của mình cống hiến cho quê hương và phục vụ nhân dân, nói lên nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân. Khi tôi chính thức là đại biểu HĐND cấp tỉnh, tôi sẽ

thực hiện hết chức năng và vai trò của mình, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và lắng nghe ý kiến của họ, để hiểu rõ về hoàn cảnh thực tế của từng cử tri trong cuộc sống. Sau đó, tôi sẽ tổng hợp các ý kiến phản ánh và kiến nghị của cử tri để đề xuất đến các cấp chính quyền về những yêu cầu của cử tri thông qua các kỳ họp tôi sẽ trao đổi, thẳng thắn và chất vấn với lãnh đạo các cấp chính quyền nhằm hoạch ra phương hướng hoạt động tốt hơn để ổn định và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Nhiệm kỳ mới này, nếu tôi được trúng cử vào HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực làm tròn trách nhiệm của một người đại biểu và nghĩa vụ công dân đối với cử tri những người đã tin tưởng và tín nhiệm tôi. Tôi cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cùng nhau tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, và xóa đói giảm nghèo nhằm giúp họ ổn định cuộc sống tốt hơn. Thường xuyên, tôi sẽ trao đổi với chính quyền địa phương với những băn khoăn, thắc mắc từ phía nhân dân để đề ra những cách làm mới, làm hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phương thức hoạt động. Bên cạnh, tôi cũng không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của cử tri và làm tròn nhiệm vụ công tác được giao trong thời đại mới.

Ngày bầu cử sắp đến, nhiệm vụ quan trọng của tôi cũng như các ứng cử viên là quan tâm và vận động nhân dân và gia đình mình nghiêm chỉnh chấp hành đúng Hiến pháp và pháp luật trong quá trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tôi hy vọng rằng người dân cử tri trong cả nước nên ý thức vận động con cháu trong gia đình khi đi bầu cử hãy sáng suốt, cân nhắc trong việc lựa chọn chính xác bầu cử người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu HĐND các cấp để đại diện cho mình. Ngoài ra, người cử tri cũng nên cân trọng mọi việc làm của mình không vì lợi ích cá nhân mà bị những thành phần tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật mua chuộc hoặc bị lôi kéo bởi vật chất mà dẫn đến thiếu sáng suốt làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn người đại biểu không đủ tiêu chuẩn đại diện cho mình trong nhiệm kỳ mới. Đây là việc làm không có ý nghĩa của người cử tri vì chúng ta đã không làm tròn bổn phận của người công dân đối với đất nước.

Qua đây, tôi thiết nghĩ rằng, thông qua việc tổ chức hội nghị cho ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để nắm rõ được ý chí hành động của từng ứng cử viên trước ngày bầu cử là việc làm có ý nghĩa, cùng với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng của

lãnh đạo chính quyền các cấp thì tôi tin tưởng rằng ngày hội bầu cử sắp tới nhất định sẽ được thành công tốt đẹp bởi sự quan tâm chỉ đạo của quý vị lãnh đạo Trung ương, và sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các ban ngành đoàn thể địa phương mà hoàn thành tốt công tác chương trình bầu cử đã đề ra. Cùng sự bầu chọn sáng suốt của cử tri đúng người “đủ đức và đủ tài ” để đại diện cho nhân dân cả nước trong nhiệm kỳ mới này./.